

ฟิลลิปประกันชีวิต จับเทรนด์นักลงทุน พร้อมรุกที่จะ เป็น We Lead The Trend ของธุรกิจ



ฟิลลิปประกันชีวิต ออกแบบประกันชีวิตใหม่เปิดตัวในงาน SET in the City 2015 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่าง วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2558 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน “เปิดเทรนด์ชีวิต พิชิตเทรนด์การลงทุน” โดยแบ่งเทรนด์ชีวิต ในงานฯ 3 เทรนด์ด้วยกัน Planning Trend เทรนด์เศรษฐกิจยามเกษียณ , Investment Trend เทรนด์ที่ทุกชีวิตต้องคิดลงทุน , Digital Trend เชื่อมต่อความแรง แข่งทุกเทรนด์การลงทุน ยุคดิจิทัล โดยหวังกระตุ้นกลุ่มนักลงทุน ประชาชน ได้มีช่องทางเลือกในการวางแผนทางการเงิน มีความเข้าใจการลงทุนที่ตรงใจทันเทรนด์ในปัจจุบัน

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า กลุ่มฟิลลิปแคปิตอล เป็นบริษัทที่พร้อมด้านการลงทุนอย่างมืออาชีพ มีความมั่นคง แข็งแกร่งทางการเงิน มากด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักลงทุน รวมทั้งพร้อมที่จะเป็นผู้นำเทรนด์ด้านการลงทุน สู่แนวความคิดที่ว่า “ We Lead The Trend ”

บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในงาน SET in the City 2015 เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักลงทุนในรูปแบบนวัตกรรมทางการเงินที่สอดคล้อง ครบเครื่อง เรื่องลงทุน โดยให้ผลตอบแทนสูง ความคุ้มครองสูง เงินคืนสูงถึง 925% ทั้งนี้ ยังสามารถนำผลประโยชน์ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอีกด้วย ซึ่ง 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้

โปร เซฟวิง 15/8 (Pro Saving 15/8) เป็น แบบประกันออมทรัพย์นี้ให้ผลตอบแทนสูง เหมาะสำหรับผู้สนใจการออมที่ได้รับเงินคืนแน่นอน ซึ่งเริ่มอายุตั้งแต่ 1 วัน- 65 ปี **โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และได้ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 925% ของจำนวนเงินเอาประกัน อีกทั้งผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนปีละ 5 % ทุกปี พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 800% สามารถซื้อทุนประกันได้ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

เวลธ์ตี้ เซฟวิง 15/7 (Wealthy Saving 15/7) เป็นแบบประกันออมทรัพย์ ซึ่งเริ่มอายุตั้งแต่ 1วัน- 65 ปี ที่ให้ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 221 % ของจำนวนเงินเอาประกัน โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประจำปี ตั้งแต่ 2% – 4 % พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 180 % ของทุนประกัน สามารถซื้อทุนประกันได้ตั้งแต่ 100,000 บาท

ปรัชญา เผยว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ ให้ความคุ้มครองสูง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ทำประกันและประชาชน เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจซึ่งมีการแปรผันตลอดเวลา เราจึงได้ออกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สวนกระแสกับอัตราดอกเบี้ยจากตลาดที่

ต่ำในปัจจุบัน ทั้งนี้ แบบประกันที่บริษัทนำเสนอครั้งนี้ คาดว่าคงถูกใจนักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนอย่างคุ้มค่า เป็นการออมระยะสั้น - ระยะยาว ที่ได้รับความคุ้มครองสูง ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าเยี่ยมชมนโยบายได้ตลอดทั้ง 4 วัน และสามารถซื้อประกันออนไลน์จากบริษัท โดยไม่ต้องตรวจสอบสภาพตัวเช่นกัน สำหรับผู้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายในงานจะได้รับของที่ระลึกถูกใจมากมายอีกด้วย